

Tháng 3 năm 2017

Các vị Phụ huynh và Người chăm sóc của học sinh trung học BPS thân mến,

Trường Công Lập Boston tự hào là một phần của Chiến dịch Quốc gia “OUT for Safe Schools” (OUT vì An toàn Trường học). Chiến dịch OUT for Safe Schools là một chiến dịch được đưa ra để đảm bảo các đối tượng học sinh là Đồng tính nữ (Lesbian), Đồng tính nam (Gay), Lưỡng tính (Bisexual), Xuyên giới (Transgender), Đồng tính (Queer), hoặc những học sinh chưa xác định rõ (LGBTQ) của mình và gia đình của các em ấy cảm thấy được hoan nghênh và được khẳng định trong mỗi cộng đồng học đường.

Đối với những thiếu niên LGBTQ mọi người đã biết, trường học có thể là một nơi khiến các em thấy mình không được hoan nghênh và không thuộc về. Học sinh LGBTQ vẫn tiếp tục có nhiều nguy cơ bị bắt nạt, bị quấy rối, và là nạn nhân của bạo lực trên phạm vi cả nước. Những học sinh này cũng chiếm tỷ lệ phần trăm về bị trầm cảm, nghiện ma túy, vô gia cư và bỏ học lớn hơn. Không khí trường học không chỉ ảnh hưởng đến sự tiếp thu kiến thức, mà còn có ảnh hưởng đến sự vui vẻ về tinh thần của các em học sinh. Chiến dịch OUT for Safe Schools là một trong những chiến lược chúng tôi đang sử dụng để giúp ngôi trường của chúng ta trở nên an toàn, là môi trường giúp đỡ lẫn nhau, bao gồm cả trong học tập giành cho **TẤT CẢ** mọi học sinh.

Nhân viên của trường góp một phần rất lớn trong việc xây dựng những cộng đồng nơi những học sinh LGBTQ được chấp nhận và cảm thấy an toàn. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng nếu các nhân viên trường có can thiệp vào những thời điểm có những nhận xét tiêu cực hoặc bình luận về giới tính hoặc thể hiện biểu cảm, học sinh có thể sẽ cảm thấy an toàn và giảm bớt khả năng bỏ học hơn.

Trường Công lập Boston rất hào hứng tham gia vào chiến dịch này qua việc phát huy hiệu OUT for Safe Schools cho mọi nhân viên của trường. Bằng cách mang một **huy hiệu OUT for Safe Schools**, nhân viên sẽ thể hiện trực quan rằng họ là những đại sứ của một không gian an toàn và là đồng minh của những học sinh LGBTQ mọi người đã biết đến cùng gia đình của các em ấy. Các nhân viên của trường sẽ có thể hướng dẫn các học sinh tìm đến các nguồn lực và hỗ trợ từ bên trong lẫn bên ngoài.

Chiến dịch Quốc gia OUT for Safe Schools không phải là một sự thay đổi về chính sách hay về chương trình giảng dạy nào cả, nhưng nó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra một ngôi trường an toàn và giúp đỡ lẫn nhau, chính là một phần Chính sách Wellness của Trường Công lập Boston. Trong khi đối tượng trọng tâm của chiến dịch là các thanh niên LGBTQ, các nỗ lực tạo ra một môi trường hoan nghênh và chấp nhận họ sẽ tạo được những ảnh hưởng tích cực đến môi trường cho *tất cả* các thanh niên.

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường học của quý vị hoặc Kenya Elisa-McLaren, Quản lý Empowering Teens Through: kelisamclaren@bostonpublicschools.org.

Cảm ơn quý vị đã hỗ trợ chúng tôi trong những nỗ lực làm cho Trường Công lập Boston trở nên an toàn, lành mạnh và là cộng đồng học đường chào đón mọi học sinh, nơi bảo đảm học sinh có thể phát triển tiềm năng của mình nhiều nhất.

Trân trọng,

Tommy Chang, Tiến sĩ Giáo dục, Giám thị
Trường Công lập Boston